

**รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล**  
**สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐**  
**วันที่ ๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล**

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ	ประธานสภาเทศบาลตำบลแชแล	อานูภาพ พันธุ์พินิจ	
๒	นายจตุรงค์ ชำนาญสาร	รองประธานสภาเทศบาลตำบลแชแล	จตุรงค์ ชำนาญสาร	
๓	นายปรีชา ปาสาววัน	เลขาธิการสภาฯ	ปรีชา ปาสาววัน	
๔	นางศิวนาถ ลาสุนนท์	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๑	ศิวนาถ ลาสุนนท์	
๕	นางจิตราภรณ์ เคนมี	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๑	จิตราภรณ์ เคนมี	
๖	นายวิเชียร วงศ์อำมาตย์	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๑	วิเชียร วงศ์อำมาตย์	
๗	นางเพ็ญศรี ชายสีดา	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๒	เพ็ญศรี ชายสีดา	
๘	นายอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๒	อภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย	
๙	นายบุญตรี ธาระรักษ์	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๒	บุญตรี ธาระรักษ์	
๑๐	นายสมสี อย่างสวย	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๒	สมสี อย่างสวย	
๑๑	นายสาคร ประทุมศาลา	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๒	สาคร ประทุมศาลา	

**ผู้ไม่มาร่วมประชุม**

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุระเดช แก้วกำ	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๒	สุระเดช แก้วกำ	ลากิจ

**คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแชแล**

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ	นายกเทศมนตรีตำบลแชแล	เกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ	
๒	นายเดชา ปัตถาวโร	รองนายกเทศมนตรีตำบลแชแล	เดชา ปัตถาวโร	
๓	นายเรืองฤทธิ์ กิติราช	รองนายกเทศมนตรีตำบลแชแล	เรืองฤทธิ์ กิติราช	
๔	นางสมจิต กุลธรรณิษฐ์	เลขาธิการนายกเทศมนตรี	สมจิต กุลธรรณิษฐ์	

**เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแชแล**

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวชิรวิษณุ ภาวะชาติ	ปลัดเทศบาลตำบลแชแล	วชิรวิษณุ ภาวะชาติ	
๒	นางชญญา สุขรมย์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ชญญา สุขรมย์	

๓	นางสาวเยาวรัตน์ ผ่านสำแดง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	เยาวรัตน์ ผ่านสำแดง	
๔	นายสุระพล ทาปลัด	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	สุระพล ทาปลัด	
๕	นางสุตารัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	สุตารัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์	
๖	นายปรีดา ประจตุทาศรี	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	ปรีดา ประจตุทาศรี	
๗	นายธนชัย ธนสีลังกูร	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ธนชัย ธนสีลังกูร	
๘	นางศรุษา โพธิ์ศรี	นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ	ศรุษา โพธิ์ศรี	
๙	นางสาวสุธาสินี หวังจิตร	นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ	สุธาสินี โพธิ์ชัยยา	
๑๐	นายธรรมมาวุธ ธรรมสกุลรังสี	นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ	ธรรมมาวุธ ธรรมสกุลรังสี	
๑๑	นางสลิตตา หล้าศักดิ์	นักวิเคราะห์ฯ ปฏิบัติการ	สลิตตา หล้าศักดิ์	
๑๒	นางสาวลัดดาวรรณ พาลี	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	ลัดดาวรรณ พาลี	
๑๓	นางรัชฎาพร ศรีโบราณ	นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ	รัชฎาพร ศรีโบราณ	
๑๔	นางสาวกาญจนา จันทกุล	นักวิชาการเงินและบัญชี	กาญจนา จันทกุล	
๑๕	นายชูชาติ ไชยศาสตร์	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	ชูชาติ ไชยศาสตร์	
๑๖	นางสาวศิริขวัญ จันทวงศรี	เจ้าพนักงานธุรการ	ศิริขวัญ จันทวงศรี	
๑๗	นายเจษฎา โพธิ์ชัยยา	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	เจษฎา โพธิ์ชัยยา	
๑๘	นางสาวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	ธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายปรีชา ปาสาวัน บัดนี้ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี (เลขานุการสภาเทศบาล) พ.ศ.๒๕๖๐ และสมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญ ท่านประธานสภาเทศบาล จุฑธูปเทียนบุชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลแชแล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแชแล (ประธานสภาเทศบาล) หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลทุกท่าน กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการเปิดการประชุมสภาเทศบาล ในวันที่และก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ผมขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศเทศบาลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ

นายปรีชา ปาสาวัน ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยสามัญ (เลขานุการสภาเทศบาล) สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่สภาเทศบาลตำบลแชแล เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม - ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกำหนด ๓๐ วัน นั้น

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลแชแล

ที่ประชุม

รับทราบ

นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภา (ประธานสภาเทศบาล) เทศบาลตำบลแชแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้รับทราบแล้ว ต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

**ระเบียบวาระ ที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม**

นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ (ประธานสภาเทศบาล) ตามที่ผมได้ลงพื้นที่และพบปะพี่น้องชาวตำบลแชแล ก็รู้สึกได้ว่าช่วงนี้พี่น้องประชาชนมีความใจร้อน เนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนเรื่องถนนในการสัญจรเกิดความเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่ตกหนักในช่วงนี้ ทำให้ถนนหลายสายในตำบลแชแล ไม่สามารถสัญจรได้ ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน กระผมจึงอยากฝากถึงผู้บริหารในการเข้าถึงการช่วยเหลือประชาชน ขอบคุณครับ

**ระเบียบวาระ ที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลได้ตรวจสอบ (ประธานสภาเทศบาล) รับรองรายงานการประชุมและทางเลขานุการสภาเทศบาลได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำใดและแก้ไขเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

**นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ** เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอมติที่ประชุมว่ารับรองรายงาน (ประธานสภาเทศบาล) การประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หรือไม่ หากรับรองรายงานประชุม โปรดยกมือครับ

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

**ระเบียบวาระ ที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม**

**นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ** ต่อไป ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม มีท่านใดมีเรื่องจะสอบถามในที่ประชุม(ประธานสภาเทศบาล) เกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายคณะผู้บริหาร ไหมครับ เชิญครับ  
มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริหารงานของคณะผู้บริหารอีกไหมครับ  
-ไม่มี-

ถ้าไม่มีผมก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

**ระเบียบวาระ ที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว**

- ไม่มี-

**ระเบียบวาระ ที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่**

**นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ** ๕.๑ เรื่อง ยกเลิกมติที่ประชุมสภา ในคราวการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ (ประธานสภาเทศบาล) ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกมติครั้งก่อน และสาเหตุในการยกเลิกมติในการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งก่อนหรือไม่ เชิญครับ

**นายอภิสิทธิ์ นิดดอนหวาย** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านและคณะผู้บริหาร (สมาชิกสภา เขต ๒) คำว่ายกเลิกมติที่ประชุมสภาเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม ผมก็ยังไม่เข้าใจว่า ในเมื่อเรามีมติที่ประชุมสภาในคราวนั้นแล้ว ทำไมเราต้องยกเลิกมติในคราวนั้น กรุณาชี้แจงในส่วนของการจ่ายขาดเงินสะสมให้ผมและที่ประชุมสภาได้เข้าใจในคำว่า “ยกเลิก” ก่อนที่จะมีมติในการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมต่อไปด้วยครับ

**นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ** เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกทุกท่าน สำหรับในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมในคราวครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น ที่มีปัญหาเกี่ยวกับที่ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี ทักท้วงเข้ามาและทางเทศบาลเราก็ได้ทำหนังสือหารือกับทางจังหวัดอุดรธานีเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินสะสมของเทศบาล ซึ่งทางจังหวัดอุดรธานีก็ได้สั่งให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ คือต้องทำการปิดงบประมาณปีก่อนถึงจะสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้นั้น ซึ่งในช่วงนั้นเราปิดงบดุลยังไม่ได้ มติในคราวนั้น ถ้าตามทางกฎหมาย ก็ถือว่าโมฆะไปแล้วครับ แต่เพื่อให้มันถูกต้องตามหลักการเราจึงจำเป็นต้องยกเลิกมติเดิมก่อน ซึ่งในทางกฎหมาย เรียกว่า มติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ในครั้งนี้อาจต้องนำเข้าวาระที่ประชุมสภา เพื่อยกเลิกมติที่ไม่เข้าเกณฑ์เข้าระเบียบ  
กฎหมายในคราวที่แล้วนั้นก่อน เราจึงจะสามารถที่จะพิจารณาในการจ่ายขาดเงินสะสม  
ต่อไปได้ ขอขอบคุณครับ

นายวชิรวิทย์ ภาวะชาติ  
(ปลัดเทศบาล)

ขออนุญาตครับ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมขอเพิ่มเติมจากที่ท่าน  
นายกได้ชี้แจงในเบื้องต้นครับ ซึ่งเรื่องเดิมของการจ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙  
มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งข้อเท็จจริงคือ การบัญชีของเทศบาลตำบลแชแลไม่ได้ปิดงบตาม  
แบบมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานีเขาได้  
กำหนดไว้ในช่วงนั้น ประกอบกับในช่วงนั้นมีการย้ายเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในช่วงนั้น  
โดยเฉพาะในส่วนของการเงินมีการสับเปลี่ยนกันในช่วงนั้น และอีกสำคัญส่วนหนึ่งก็มี  
หนังสือจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานีแจ้งหนังสือมาหลังจากที่เรามีการ  
จ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว วางบประมาณของเทศบาลไม่ได้มีการรับรอง เราก็ได้มีการ  
หารือไปจังหวัดอุดรธานี ซึ่งทางจังหวัดอุดรธานีก็ได้ตอบหนังสือกลับมา ให้เราดำเนินการ  
ให้ถูกต้องและจ่ายขาดเงินสะสมใหม่ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ข้อ ๘๗  
ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็ได้ทำหนังสือแจ้งมายังเทศบาล และเราก็ได้ไปหารือ  
ในหลายๆ ส่วน เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี และทางจังหวัดอุดรธานี  
อีกครั้ง เกี่ยวกับหนังสือส่งการตัวนี้อย่างไรได้บ้าง ซึ่งในเบื้องต้นเขาก็ทราบเรื่องจริง  
กระบวนการจ่ายขาดเงินสะสมนั้นมีข้อบกพร่อง อันแรกคือ เรื่องของตัวเลข ประการที่  
สองคือกระบวนการการจัดประชาคม เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนยังไม่ชัดเจน  
ครับ ดังนั้นเราก็ได้เห็นปัญหาเรื่องเงิน การจัดประชาคม ยังไม่ชัดเจน ซึ่งเราก็ร้องจนปิด  
งบดุลปี ๒๕๕๙ เรียบร้อย แต่ในส่วนของงบดุลของปี ๒๕๕๙ ว่ามีการรับรองหรือไม่  
รับรองอย่างไร ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี ก็ยังไม่เข้ามาตรวจสอบ  
ซึ่งผมก็ได้คุยกับทางผู้อำนวยการกองคลังในส่วนยอดเงินที่มันไม่ตรงกัน คือยอดเงินที่มัน  
ขาดบัญชี ก็ยังเป็นยอดเงินที่ขาดบัญชีเหมือนเดิมก็ไม่มีใครครับ ผมก็ให้สรุปในยอดที่  
สรุปได้ ซึ่งทางผู้อำนวยการกองคลังก็ได้สรุปบัญชีเข้ามาในที่ประชุมแห่งนี้เรียบร้อยแล้ว  
ว่าเรามีงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายได้เท่าไร ซึ่งผมก็ได้นำเรียนทางคณะผู้บริหารไป  
เรียบร้อยแล้วว่าทั้งนี้เราจะสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้เท่าไร จ่ายเฉพาะที่ประชาชน  
เดือดร้อนจริง ซึ่งประชาชนเดือดร้อนจริง ๆ ก็จะต้องผ่านกระบวนการขั้นตอน  
ระเบียบกฎหมายจริงๆ ให้ชัดเจน อาทิเช่น ความเดือดร้อนจะต้องเกิดจากพี่น้อง  
ประชาชนโดยตรง เพราะฉะนั้นตามที่ผมได้เล่ามานั้นมี ๒ กระบวนการ หนึ่งคือ  
กระบวนการทางกลุ่มกฎหมาย สองกระบวนการทางยอดเงินในครั้งก่อนไม่ถูกต้อง เมื่อ  
ไม่ถูกต้องผมนำเรียนในหลายๆ ครั้งว่า กระบวนการทำงานของราชการเรียกว่า  
กระบวนการทำงานทางปกครอง ทุกเรื่องที่มีมติ ทุกเรื่องที่เรามีคำสั่ง ถือเป็นคำสั่งทาง  
ปกครองทั้งหมด ซึ่งคำสั่งทางปกครองที่ออกมาแล้วมีขอบ ผู้ที่มีหน้าที่เพิกถอน คือผู้ที่มี  
หน้าที่ให้ความเห็นชอบ เช่น ถ้าเป็นนายกท่านออกคำสั่งท่านนายกก็ต้องออกคำสั่ง  
ใหม่ ถ้าเป็นสภาในครั้งนี้น่าออกมตินั้น มติสภานั้นไม่ถูกต้องไม่ครบ  
ขั้นตอน ก็เป็นหน้าที่ของสภาที่จะมาเพิกถอนมติตนเองที่ออกไปในครั้งก่อน และออกมติ

ใหม่ให้มันชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อช่วงเดือนก่อนผมได้ไปอบรมของงานกิจการสภา โดยท่านตุลาการศาลปกครอง ท่านได้พูดชัดเจนว่า เช่นอย่างจังหวัดสุรินทร์ สภาเทศบาลสุรินทร์จ่ายขาดเงินสะสมไปไม่ชอบ พอเห็นไม่ชอบเสร็จสภาก็ต้องรับผิดชอบคืนเงินด้วย ซึ่งเป็นคำสั่งใหม่ล่าสุดที่ผมได้ไปประชุม เพราะฉะนั้นพอเราทราบขั้นตอนตรงนั้นแล้ว ซึ่งมติเราตรงนั้นมันไม่ถูกต้อง มันไม่ชอบ สภาก็ต้องมีหน้าไปยกเลิกมติตนเอง หมายความว่าในกระบวนการตามระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่นไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนว่าจะต้องยกเลิก แต่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นมันเป็นกฎหมายซึ่งไม่ได้กำหนดขั้นตอนระเบียบไว้ เขาจึงให้ใช้กฎหมายทางปกครอง ปี ๒๕๓๙ มาตรา ๓ ประกอบมาตรา ๔๙ ทวิปัจจุบัน กรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายกลาง วิธีการปฏิบัติ ทางปกครอง ให้ไปยกเลิกมติในตรงนั้นให้มันถูกต้อง ผมจะยกตัวอย่างเทศบาลนครภูเก็ต มีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงินหลายร้อยล้านบาท สภายกมือเห็นชอบไป แต่กระบวนการแปรญัตติไม่ชอบ ก็เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเห็นชอบต่อไป แล้วจัดซื้อจัดจ้างโครงการไปทั้งหมด ปรากฏว่ามีท่านสมาชิกบางท่านบอกว่ามันไม่ถูกต้อง ท่านก็นำเอาเรื่องนี้ไปฟ้องที่ศาลคดีปกครอง แล้วศาลปกครองก็สั่งเพิกถอนทั้งหมด ใครต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็สภาที่เห็นชอบ ท่านนายกที่เห็นชอบ ท่านปลัด เจ้าหน้าที่งบประมาณ เลขาธิการ ซึ่งก็จะโดนกันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นเมื่อเราเห็นว่าขั้นตอนที่เราเห็นชอบไปในรอบนั้นมันไม่ชอบ ไม่ถูกต้อง เราก็สมควรที่จะมีมติยกเลิกไปก่อน และอีกตัวอย่างเทศบาลเพ็ญ เขาก็ยกเลิกมติประชุมสภาการจ่ายขาดเงินสะสมเหมือนกับเทศบาลเรา ซึ่งเหตุผลที่เขายกเลิกมติสภาตรงนั้น ซึ่งเขาประชุมจ่ายขาดเสร็จแล้ว เขาเพิ่งจะมาตรวจพบว่ากระบวนการประชาคมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน คือประชาชนไม่ได้แจ้งความเดือดร้อนให้กับเทศบาลเพ็ญทราบ และเหตุที่เขาจ่ายขาดเพราะประชาชนโดยผู้นำชุมชนรับปากว่าจะทำประชาคมและส่งหนังสือรายงานการประชาคมความเดือดร้อนให้กับทางเทศบาลเพ็ญ ทางเทศบาลเพ็ญเลยดำเนินการประชุมจ่ายขาดเงินสะสม และเวลาที่เทศบาลเพ็ญจะดำเนินการโครงการก็ท้วงถามรายงานการประชาคม จะท้วงถามอย่างไรพี่น้องประชาชนก็ไม่ส่งมา พอไม่มีการส่งรายงานประชาคมเข้ามาทางเทศบาลเพ็ญก็แปรความหมายว่าไม่มีความเดือดร้อนจริงทางเทศบาลเพ็ญก็นำเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภาเพื่อยกเลิกมติ พอมีการยกเลิกมติที่ประชุมสภา ก็มีพี่น้องประชาชนในลักษณะจัดรวมตัวกันไปร้องเรียน ทำหนังสือเข้ามาทางเทศบาลเพ็ญก็ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมใหม่ ซึ่งผมก็ยกตัวอย่างให้เห็นทั้งจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้ท่านสมาชิกได้พิจารณา ซึ่งผมได้นำเสนอให้สอดคล้องกับความเห็นของท่านนายกว่ามันมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นจริง ได้ชี้แจงผ่านท่านนายกไปยังท่านประธานสภาให้ท่านได้พิจารณาว่าท่านจะยกเลิกหรือไม่ เป็นสิทธิ์ของท่าน ขอขอบคุณครับ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ  
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอบคุณท่านปลัด ท่านสมาชิกท่านก็ได้ฟังรายละเอียดแล้ว ถ้าเราจะต้องพิจารณายกเลิกมติ ซึ่งสิ่งที่เราจะพิจารณายกเลิกนั้นมีทั้งหมด ๑๕ โครงการ ประชุมสภาวันที่ ๒๙

- มิถุนายน ๒๕๕๙ คือกยกเลิกตรงนั้น เพื่อมาพิจารณาการจ่ายขาดในครั้งนี้นี้ ซึ่งผู้บริหารก็เสนอโครงการเพื่อจ่ายขาดเงินสะสมเข้ามาจำนวน ๓ โครงการ
- นายปรีชา ปาสาวัน** (เลขานุการสภาเทศบาล) เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขออนุญาตเพิ่มเติมกรณีการจ่ายขาดเงินสะสมล่าสุดจริงๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของเราจะอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญ คือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒๗ โครงการ ก็มีการตรวจสอบแล้วมันอาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมาย เขาก็มีหนังสือหารือ สภาสามารถยกเลิกมติตนเองได้ แล้วพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายใหม่ ซึ่งหนังสือฉบับนี้ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ จังหวัดอำนาจเจริญ เขาก็ยกเลิกมติการจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด ๒๗ โครงการ ขอขอบคุณครับ
- นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ** (ประธานสภาเทศบาล) ครับ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกสภาในครั้งก่อนหรือไม่อย่างไร เพื่อให้เข้าตรงกันว่าทำไมเราถึงต้องมีการยกเลิกมติตนเอง หรือประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของท่านสมาชิกทุกท่าน มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมไหม เชิญครับ
- ไม่มี-
- ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และท่านสมาชิกได้พิจารณาแล้ว ท่านเห็นควรยกเลิกมติการประชุมสภาครั้งก่อน คือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ขอความกรุณายกมือขึ้นครับ
- นายปรีชา ปาสาวัน** (เลขานุการสภา) องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อ้อ มีทั้งหมด ๑๐ เสียง
- |            |   |       |
|------------|---|-------|
| เห็นชอบ    | ๙ | เสียง |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| งดออกเสียง | ๑ | เสียง |
- มติที่ประชุม** มติเห็นชอบยกเลิกมติการประชุมสภาครั้งก่อน คือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ อนุมัติ ๙ เสียง
- นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ** (ประธานสภาเทศบาล) ต่อไป ๕.๒ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๓ โครงการ ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ขอเชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม ให้ท่านสมาชิกสภาทราบ ขอเชิญครับ
- นายปรีชา ปาสาวัน** (เลขานุการสภาเทศบาล) เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมขอชี้แจงข้อระเบียบและกฎหมาย ขั้นตอน วิธีการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
- “ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๕๐ พระราชบัญญัติเทศบาล ๒๔๙๖ ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

๓. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอ ที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสรุปสาระสำคัญ

๑. ให้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายได้

๒.๑ โครงการที่จะนำเงินสะสมไปใช้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยนำข้อมูลปัญหาและความต้องการพื้นฐานจากแผนพัฒนาสามปีมาใช้ในการจัดการโครงการ

ทั้งนี้ ไม่ให้นำเงินสะสมไปใช้จ่ายในโครงการหรือกิจการที่ฟุ่มเฟือย หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชน เช่น การก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ การจัดการรถส่วนกลาง หรือรถประจำตำแหน่ง การจัดหาครุภัณฑ์ สำนักงาน การศึกษาดูงาน เป็นต้น

๓. ให้กระทำได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ หรือกิจการจัดทำขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ตามที่ท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงข้อระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงิน (ประธานสภาเทศบาล) สะสมให้ท่านสมาชิกสภาทราบไปแล้วนั้น ท่านสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยประการใดหรือไม่อย่างไร ขอเรียนเชิญครับ



**นายอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย** ขออนุญาตครับ ตามที่ท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมายไปนั้น (สมาชิกสภา เขต ๒) ซึ่งประเด็นต่างๆ มีแต่ข้อห้าม แต่ข้อที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ท่านเลขาธิการยังไม่ได้ชี้แจงเลย ว่าสามารถนำเงินจ่ายขาดเงินสะสมไปใช้ได้บ้าง กระผมอยากจะให้ท่านได้ชี้แจงรายละเอียดตรงนี้ให้ทราบด้วย ขอขอบคุณครับ

**นายปรีชา ปาสาวัน** ครับ ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ในประเด็นที่ท่านสมาชิกสอบถามเพิ่มเติม คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ ภายใต้เงื่อนไข ให้กระทำได้เฉพาะกิจการอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาล จะอยู่ในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล ๒๔๙๖ ซึ่งมาตรา ๕๐ ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กับเทศบาล มีดังนี้

- (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
- (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
- (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
- (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
- (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
- (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- (๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ข้อ หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจการที่ทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และขอเพิ่มเติมตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการที่อาจจะทำได้ โครงการที่สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้

๑. เป็นโครงการที่เพื่อเป็นประโยชน์และความต้องการของประชาชนที่แท้จริง โดยนำข้อมูลปัญหาและความต้องการพื้นฐานจาแผนพัฒนามาใช้ในการจัดทำโครงการ
๒. ให้กระทำได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจการที่เป็นการเพิ่มพูน คือสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเกี่ยวกับการปรับปรุง จัดให้มีแหล่งน้ำด้านการเกษตร เช่น จัดทำฝาย แก้มลิง คลองไส้ไก่ ท่อส่งน้ำ เป็นต้น
๓. ปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อบริโภคอุปโภค เช่น ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ถึงเก็บน้ำส่วนกลาง หรือถึงเก็บน้ำฝนในที่สาธารณะ
๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล การส่งเสริมกิจการกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เช่น การก่อสร้างหรือปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ห้องสุขา ลานที่พัก ลานจอดรถต่างๆ

๕. โครงการส่งเสริมให้ใช้ยางพาราภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ การยางแห่งประเทศไทยหรือ (กยท.) ก็ได้สนับสนุนการรับซื้อยางพารา
๖. โครงการหรือกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ขออนุญาตชี้แจง รายละเอียดเพียงเท่านี้ครับ

**นายอนุภาพ พันธุ์พิณิช** ขอบคุณท่านเลขาธิการ ทุกท่านคงจะได้ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นแล้วนะครับ (ประธานสภาเทศบาล) มีท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมายอีกไหมครับ ถ้าไม่มี และก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม เชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจง รายละเอียดเกี่ยวกับสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาลตำบลแซแล ณ ปัจจุบัน เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจ อนุมัติงบประมาณในการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อไป เชิญท่านนายก ครับ

**นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ** (นายกเทศมนตรี) เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมขอชี้แจงตามแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ซึ่งตามแบบรายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดตามหัวข้อดังนี้

<b>๑.) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน</b>	<b>๑๗,๔๘๘,๖๑๓.๘๒ บาท</b>
ยอดเงินสะสม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙	๑๗,๔๘๘,๖๑๓.๘๒ บาท
หัก บัญชีเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.) ๑,๒๐๑,๗๕๗.๙๙ บาท ที่ยังไม่ได้นำส่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๙	
บัญชีลูกหนี้ -ภาษีโรงเรือและที่ดิน	๑,๑๐๐.๐๐ บาท
-ภาษีบำรุงท้องที่	๑๗,๕๑๔.๐๐ บาท
- ภาษีป้าย	๔๐๐.๐๐ บาท
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	๑,๕๕๗,๐๙๓.๐๐ บาท
คงเหลือ	๒,๗๗๗,๘๖๔.๙๙ บาท
<b>ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปบริหารได้</b>	<b>๑๔,๗๑๐,๗๕๘.๘๓ บาท</b>
<b>๒.) พิสูจน์ยอดสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด</b>	
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด	๓๒,๒๐๒,๔๙๔.๘๙ บาท
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)	
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	๔,๕๘๕,๙๕๕.๗๖ บาท
(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	๒,๒๕๙,๖๘๘.๗๘ บาท
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	๑๐,๖๕๖,๐๑๑.๕๒ บาท
คงเหลือ	๑๗,๔๙๑,๗๕๖.๐๖ บาท
<b>ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปบริหารได้</b>	<b>๑๔,๗๑๐,๗๕๘.๘๓ บาท</b>
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙	๑๔,๗๑๐,๗๕๘.๘๓ บาท
บวก รับคืนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙	๕,๒๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ - บาท	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ - บาท	
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐	๑๔,๗๑๕,๙๔๘.๘๓ บาท
หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐	๑๐,๖๔๖,๑๐๑.๕๒ บาท
หัก : จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม - บาท	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการ - บาท	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	๑๐,๖๔๖,๑๐๑.๕๒ บาท
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐	๑๔,๗๑๕,๙๔๘.๘๓ บาท
หัก บัญชีฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)	๒๔๒,๓๗๑.๖๔ บาท
ที่ยังไม่ได้นำส่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๙	
หัก บัญชีฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)	๓๓๓๒,๘๑๓.๓๙ บาท
ที่ยังไม่ได้นำส่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๘	
หัก สำรองงบบุคลากร(ประมาณการ ๓ เดือน)	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินสะสมคงเหลือ	๙,๖๔๐,๗๖๓.๘๐ บาท
หัก สำรองกรณีสาธารณภัย ๑๐% ของเงินสะสมคงเหลือ	๙๖๔,๐๗๖.๓๘ บาท
ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปบริหารได้	๘,๖๗๖,๖๘๗.๔๒ บาท

**นายอานภาพ พันธุ์พินิจ** ขอบคุณท่านนายก ท่านสมาชิกทุกท่านคงชัดเจนในด้านงบประมาณ แล้วใช้ไหมครับ (ประธานสภาเทศบาล)

**นายอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย** ขออนุญาตครับ ผมอยากสอบถามว่า ลูกหนี้เงินยืมสะสม หมายถึงใครครับ ช่วยชี้แจง (สมาชิกสภา เขต ๒) ในรายละเอียดในส่วนนี้ด้วยครับ

**นางชัญญา สุขรมย์** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน (ผู้อำนวยการกองคลัง) สำหรับลูกหนี้เงินยืมสะสม เป็นยอดลูกหนี้เงินยืมสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งเราจะมีการยืมเงินสะสมเพื่อใช้จ่าย เช่นอย่างกรณี เบี้ยยังชีพ หรือเบี้ยผู้พิการ ที่เราได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่เพียงพอ นั้น เราก็จำเป็นต้องขอยืมเงินสะสมเพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้ที่มีสิทธิ์รับ และยังมีลูกหนี้เงินยืมสะสมค่าจ้างพนักงานจ้างประจำถ่ายโอน(รพช.) ซึ่งทั้งปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เราก็ไม่ได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล มียอดเดิมจากของปีงบประมาณเดิมตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ผูกพันมาด้วยค่ะ ซึ่งยอดนี้ก็เป็นยอดเงินสะสมที่เรา ยังไม่ได้รับเงินจัดสรร แต่เราขอยืมเงินสะสมไปใช้ก่อน แต่ถ้าเราได้รับยอดเงินที่จัดสรรเข้ามา ที่เราได้ทำหนังสือขอไป ก็คือขอเพิ่มเติม และได้ทำหนังสือขอจากจังหวัดอุดรธานี ว่าเราไม่ได้รับการจัดสรรที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งเราก็ได้รับการโอนเข้ามาแล้ว คือค่าจ้างลูกจ้างประจำ(รพช.) ประมาณสองแสนกว่าบาทนั้น และส่วนที่เหลือเรายังไม่ได้ รับการจัดสรรเข้ามา เราจึงต้องหักไว้ในกรณีซึ่งเป็นภาระผูกพันที่เราต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

**นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ** ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ คือตามระเบียบตามหนังสือสั่งการ ในกรณีที่งบประมาณ (นายกเทศมนตรี) ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ถ้ารัฐบาลจัดสรรเข้ามาไม่ทันตามกำหนดเวลา มีหนังสือสั่งการให้เราสามารถยืมเงินสะสมมาใช้จ่ายก่อนได้ ซึ่งถ้าเงินจัดสรรเข้ามาที่หลังก็จะนำมาหักกลับในระบบบัญชีของทางกองคลังครับ

**นางชัญญา สุขรมย์** (ผู้อำนวยการกองคลัง) ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเพิ่มเติมรายละเอียดที่เรานำมาจากบัญชี เท่าที่เรามีของปี ๒๕๕๘ และหลังจากที่เราปิดบัญชีของปี ๒๕๕๙ ซึ่งประเด็นที่เรามีปัญหา เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานในงบการเงิน ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดอุดรธานี ได้ทำหนังสือเข้ามาอีกรอบในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งในหนังสือของทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี ก็มีข้อทักท้วงข้อเดิมในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่เรายังดำเนินการจัดทำบัญชีไม่เรียบร้อย มีผลทำให้ยอดเงินนำส่งสมทบกองทุนกิจการเทศบาล ซึ่งในปี ๒๕๕๙ เราจะต้องจัดส่งเงินสมทบ(ก.ส.ท.) ทุกปี หลังจากที่เรทำการปิดบัญชีแล้ว ซึ่งในปี ๒๕๕๘ เราปิดบัญชีแล้วภายในเดือน ธันวาคม ตามระเบียบแล้วเขาให้นำส่งเงินกองทุนร้อยละ ๑๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อเราปิดบัญชีเสร็จแล้วในเดือนธันวาคม ก็ไม่มียอดในการนำส่งสมทบกองทุนกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.) ๑๐ เปอร์เซนต์ มันก็เลยมีผลทำให้การคำนวณในการนำส่งสมทบกองทุนกิจการเทศบาล ทำให้ไม่สามารถแสดงยอดที่ชัดเจนได้ ตามแบบที่แนบมาด้วยนี้ คือ แบบการคำนวณกรณีเงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลประจำปี ๒๕๕๘

๑. รายรับจริงทั้งสิ้น	-	บาท
หัก รายจ่ายทั้งสิ้น	-	บาท
คงเหลือเงินสะสม ก่อนหัก	ทุนสำรองเงินสะสม ๒๕ %	๔,๔๔๙,๔๙๓.๘๓ บาท
๒. หัก	ทุนสำรองเงินสะสม ๒๕ %	๑,๑๑๒,๓๗๓.๔๖ บาท
คงเหลือเงินสะสม ก่อนหัก	ทุนสำรองเงินสะสม ๒๕ %	๓,๓๓๗,๑๒๐.๓๗ บาท
๓. หัก	ลูกหนี้ที่เกิดจากรายได้ค้างชำระประจำปี	๘,๙๘๖.๕๐ บาท
คงเหลือเงินสะสม ก่อนหัก	ทุนสำรองเงินสะสม ๒๕ % และลูกหนี้ที่เกิดจากรายได้ค้างชำระประจำปี	๓,๓๒๘,๑๓๓.๘๗ บาท

หลักจากที่คำนวณตามหนังสือสั่งการ มันก็จะให้เราหัก ทุนสำรองเงินสะสม ๒๕ % หลังจากที่เราปิดรายรับ-รายจ่าย ซึ่งเราจะต้องเอาเงินเข้าเงินสะสม แต่เราจะต้องหัก ทุนสำรองเงินสะสม ๒๕ % ตามที่ยอดที่เราเสนอ แต่สำหรับปี ๒๕๕๘ เราไม่มีหลักฐานที่สามารถนำไปแสดงนำส่งกองทุนเทศบาลได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพราะว่าถ้าเรานำส่งเงินสมทบเราต้องมีหลักฐานว่า งบที่เรานำมาแสดงมาจากตรงไหน เพราะว่าการจ่ายขาดเงินสะสม เราจะต้องนำส่งสมทบกองทุนกิจการเทศบาลก่อน จึงจะสามารถนำเงินมาบริหารใช้ได้ด้วยค่ะ และสำหรับในส่วนของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แบบการคำนวณกรณีเงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลประจำปี ๒๕๕๙

๑. รายรับจริงทั้งสิ้น	๕๙,๘๒๔,๒๓๗.๔๖	บาท
หัก รายจ่ายทั้งสิ้น	๕๖,๕๗๓,๘๕๑.๕๗	บาท

- คงเหลือเงินสะสม ก่อนหัก ทุนสำรองเงินสะสม ๒๕ % ๓,๒๕๐,๓๘๕,๘๙ บาท
๒. หัก ทุนสำรองเงินสะสม ๒๕ % ๘๑๒,๕๙๖.๔๗ บาท  
คงเหลือเงินสะสม ก่อนหัก ทุนสำรองเงินสะสม ๒๕ % ๒,๔๓๗,๗๘๙.๔๒ บาท
๓. หัก ลูกหนี้ที่เกิดจากรายได้ค้างชำระประจำปี ๑๔,๐๗๓.๐๐ บาท  
คงเหลือเงินสะสม ก่อนหัก ทุนสำรองเงินสะสม ๒๕ % และลูกหนี้ที่เกิดจากรายได้  
ค้างชำระประจำปี ๒,๔๒๓,๗๑๖.๔๒ บาท
- ขอขอบคุณค่ะ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงงบการเงิน

**นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ** ขอขอบคุณครับ มีท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับสถานะการคลัง  
(ประธานสภาเทศบาล)

**นายอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย** ขออนุญาตครับ กระผมอยากสอบถามว่ายอดเงินที่เราจะจ่ายขาดเงินสะสม ณ  
(สมาชิกสภา เขต ๒) ยอด ๘,๖๗๖,๖๘๗.๔๒ บาท เป็นยอดที่คงที่แล้วใช่ไหมครับ

**นางชัญญา สุขรมย์** ขออนุญาตค่ะ สำหรับยอดเงินที่นำมาแสดง คือ ๘,๖๗๖,๖๘๗.๔๒ บาท เป็นยอดตามที่  
(ผู้อำนวยการกองคลัง) เรามีตามบัญชีที่เรานำมาเสนอในที่ประชุม เป็นยอดเงินจริงค่ะ

**นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ** ขอขอบคุณครับ มีท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับสถานะการคลัง  
(ประธานสภาเทศบาล) ถ้าไม่มีใครจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การ  
พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๓ โครงการ  
ซึ่งเราจะพิจารณาทีละโครงการ เชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ

**นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมขอ  
(นายกเทศมนตรี) ชี้แจงรายละเอียดโครงการเพื่อพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๐ เทศบาลตำบลแชแล มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมี  
ความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วน  
และมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บำบัดความ  
เดือดร้อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในการจัดให้มีบริการ  
สาธารณะของเทศบาลตำบลแชแล

#### หลักการ

เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลแชแล ในการพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงิน  
สะสม ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน รายละเอียดตาม  
บันทึกข้อความ ที่ ๗๒๖๐๕/๘๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

#### เหตุผล

เทศบาลตำบลแชแล ดำเนินการอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  
๒๔๙๖ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๖) และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอน  
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ อำนาจหน้าที่ตาม  
มาตรา ๕๐ คือ อำนาจหน้าที่ที่บังคับ ที่เทศบาลจะต้องดำเนินการ (๒) ให้มีและบำรุง  
ทางบกและทาง และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล หน้าที่ใน

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแซแลในการให้บริการสาธารณะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ และดำเนินการตามภารกิจต่อไป ขอมอบให้หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการจ่ายขาดเงินสะสม เชิญครับ

**นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ** (ประธานสภาเทศบาล) ต่อไปขอเชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เพื่อเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมการพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓ โครงการ ขอเชิญครับ

**นายธนชัย ธนสีลังกูร** กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และคณะ (หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) ผู้บริหารทางกองช่าง มีเรื่องนำเสนอสภาเทศบาลตำบลแซแล เพื่อพิจารณาอนุมัติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๐ ตามบันทึกข้อความ ที่ ๗๒๖๐๕/๘๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายบ้านยางหล่อ ม.๖ – บ้านโนนหินลาด ม. ๑๔) ขนาด กว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร โดยการลงหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๔๐ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๑ บ่อ และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแซแลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ หน้า ๗๑ ข้อ ๑๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๑๓,๖๐๐ บาท
๒. โครงการขุดลอกสระน้ำหนองโพธิ์ หมู่ ๓ โดยทำการขุดลอกสระน้ำใหม่ ปากสระน้ำ กว้างโดยเฉลี่ย ๔๘.๐๐ เมตร ยาวโดยเฉลี่ย ๓๗.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๓ เมตร และหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแซแลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ หน้า ๕๗ ข้อ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๗,๙๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยท่าช้าง บ้านเหล่ากกเค็ง ม.๙ พื้นที่ผิวจราจร กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานสะพานกรมทางหลวงชนบท ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้า ข้อ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท

**รวม ๓ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๑,๗๖๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)**

**นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ** (ประธานสภาเทศบาล) ขอขอบคุณครับ ขอให้ทุกท่านดูตามเอกสารแนบครับ ในเอกสารก็จะมีรายละเอียด โครงการ เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตามที่คณะผู้บริหารได้เสนออนุมัติ ขอให้ทุกท่านได้ศึกษา รายละเอียดและสอบถามเพิ่ม เพื่อให้ได้เข้าใจ เพื่อจะได้ลงความเห็นได้ตรงกันมากขึ้น ตามบันทึกข้อความ ที่ ๗๒๖๐๕/๘๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓ โครงการ

**นายธชัย ธนสีลังกูร** กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และคณะ (หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) ผู้บริหารทางกองช่าง มีเรื่องนำเสนอสภาเทศบาลตำบลแชแล เพื่อพิจารณาอนุมัติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๐ ตามบันทึกข้อความ ที่ ๗๒๖๐๕/๘๑ ลง วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

**๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายบ้านยางหล่อ ม.๖ – บ้านโนนหินลาด ม. ๑๔) ขนาด กว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร โดยการลงหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๔๐ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๑ บ่อ และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแชแลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ หน้า ๗๑ ข้อ ๑๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๑๓,๖๐๐ บาท**

**นายอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย** ขออนุญาตครับ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านและคณะ (สมาชิกสภา เขต ๒) ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทุกท่าน อยากจะสอบถามว่าโครงการที่จัดทำเข้ามาจะซ้ำซ้อนกันหรือไม่ กับโครงการซ่อมแซมลูกรังการเกษตรบ้านยางหล่อ-โนนหินลาด ซึ่งวันที่ประชุมกันท่านนายก มีการโอนเส้นทาง ๓ เส้นทาง คือ ม.๙-๑๔ , ม.๖-๑๔ , ม.๑๒-๑๔ ครับ

**นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ** ขออนุญาตครับ คือประเด็นว่าโครงการจ่ายขาดเงินสะสมจะซ้ำซ้อนกับเงินอุดหนุน (นายกเทศมนตรี) เฉพาะ คือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่เราทำหนังสือไปขอจังหวัดอุดรธานี มีจำนวน ๒ เส้น แต่ตอนนี้เรื่องยังอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี ยังไม่รู้ว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติครับ ซึ่งการทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนคือเราไม่ได้ทำทั้งเส้น เราทำเฉพาะจุดที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆ ครับ

**นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ** ขอบคุนครับ มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับท่านสมาชิก มีท่านได้จะสอบถามอีกไหม (ประธานสภาเทศบาล) ครับ

**นายสาคร ประทุมศาลา** เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน (สมาชิกสภา เขต ๒) สำหรับโครงการที่จัดทำเข้ามาที่ประชุมจำนวน ๓ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งหมดเท่าไร ส่วนที่มันจำเป็นที่ชาวบ้านร้องเรียนมาตลอด เรื่องฝายน้ำล้น บ้านเหล่าหมากบัว มันจำเป็นหรือไม่ถ้าเราจะทำเพื่อการเกษตร ให้เกษตรกรให้เกิดรายได้ขึ้นในชุมชน ซึ่งดูๆ แล้วโครงการฝายน้ำล้นก็ขอเข้ามาทุก ๆ ปี ทำไมเราไม่แบ่งงบประมาณในส่วนนี้ไปดำเนินการในส่วนนี้ด้วย ผมว่ามันมีความจำเป็น ถ้าหากเกิดความแห้งแล้ง ผมก็อยากจะฝากในตรงนี้ด้วย ซึ่งงบประมาณ ๘,๖๗๖,๖๘๗.๔๒ ถ้างบประมาณเหลือจ่ายก็ช่วยพิจารณาดำเนินการในตรงนี้ด้วยครับ

**นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ** ขอบคุนครับ ท่านสาคร ประทุมศาลา ที่ได้นำเสนอโครงการดีๆ แต่ตอนนั้นงบประมาณ (ประธานสภาเทศบาล) ของเรายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ยิ่งไงก็ให้ทางผู้บริหารรับทราบปัญหาในตรงนี้ เพื่อดำเนินการต่อไปครับ

**นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ** (ประธานสภาเทศบาล) **ครับ** ชัดเจนครับ ท่านสมาชิกทุกท่านดูรายละเอียดแล้วนั้น มีท่านสมาชิกท่านใดจะ  
จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  
- ไม่มี-

ท่านสมาชิกได้พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติตามที่ท่านผู้บริหารเสนอโครงการซ่อมแซม  
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายบ้านยางหล่อ ม.๖ – บ้านโนนหินลาด ม.๑๔) เพื่อจ่าย  
ขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขอความกรุณายกมือขึ้นครับ

**นายปรีชา ปาสาวัน** (เลขานุการสภา) **องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล มีทั้งหมด ๑๐ เสียง**  
เห็นชอบ ๙ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง  
ไม่มาเข้าร่วมประชุม ๑ ท่าน

**มติที่ประชุม** มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายบ้านยางหล่อ ม.๖  
– บ้านโนนหินลาด ม.๑๔) อนุมัติ ๙ เสียง

### **๒. โครงการขุดลอกสระน้ำหนองโพธิ์ หมู่ ๓**

**นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ** (ประธานสภาเทศบาล) **ครับ**โครงการที่ ๒ โครงการขุดลอกสระน้ำหนองโพธิ์ หมู่ ๓ ขอให้ทุกท่านดูตามเอกสาร  
นะครับ ในเอกสารก็จะมีรายละเอียด โครงการเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตามที่  
คณะผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติ ขอให้ทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดและสอบถามเพิ่ม เพื่อให้  
ได้เข้าใจ เพื่อจะได้ลงความเห็นได้ตรงกันมากขึ้น ขอเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอ  
รายละเอียดครับ

**นายธนชัย ธนสีลังกูร** กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และคณะ  
(หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) ผู้บริหารทางกองช่าง มีเรื่องนำเสนอสภาเทศบาลตำบลแชแล เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๐ ตามบันทึกข้อความ ที่ ๗๒๖๐๕/๘๑ ลง  
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สำหรับโครงการที่ ๒ โครงการขุดลอกสระน้ำหนองโพธิ์ ม.๓  
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น และส่งเสริมการประกอบ  
อาชีพรายละเอียดดังนี้  
โครงการขุดลอกสระน้ำหนองโพธิ์ หมู่ ๓ โดยทำการขุดลอกสระน้ำใหม่ ปากสระน้ำกว้าง  
โดยเฉลี่ย 48.00 เมตร ยาวโดยเฉลี่ย 37.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3 เมตร และหรืองาน  
อื่นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่เทศบาล  
ตำบลแชแลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี 2560-2562 หน้า 57  
ข้อ 14 เป็นจำนวนเงิน 167,900 บาท

**นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ** (ประธานสภาเทศบาล) **ครับ** ชัดเจนครับ ท่านสมาชิกทุกท่านดูรายละเอียดแล้วนั้น มีท่านสมาชิกท่านใดจะ  
จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
- ไม่มี-

ท่านสมาชิกได้พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติตามที่ท่านผู้บริหารเสนอโครงการขุดลอกสระ  
น้ำหนองโพธิ์ ม.๓ เพื่อจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขอความกรุณา



นายปรีชา ปาสาวัน (เลขานุการสภา)	ยกมือขึ้นครับ			
	องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล	มีทั้งหมด	๑๐	เสียง
	เห็นชอบ	๙		เสียง
	ไม่เห็นชอบ -			เสียง
	งดออกเสียง	๑		เสียง
	ไม่มาเข้าร่วมประชุม	๑		ท่าน

### ๓.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยท่าช้าง บ้านเหล่ากกเค็ง ม.๙

**นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ** (ประธานสภาเทศบาล) ครับโครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยท่าช้าง บ้านเหล่ากกเค็ง ม. ๙ ขอให้ทุกท่านดูตามเอกสารแนบครับ ในเอกสารก็จะมีรายละเอียด โครงการเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ตามที่ คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ ขอให้ทุกท่านได้ศึกษา รายละเอียดและสอบถามเพิ่ม เพื่อให้ได้เข้าใจ เพื่อจะได้ลงความเห็นได้ตรงกันมากขึ้น ขอเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอ รายละเอียดครับ

**นายธนชัย ธนสีลังกูร** (หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และคณะผู้บริหารทางกองช่าง มีเรื่องนำเสนอสภาเทศบาลตำบลแชแล เพื่อพิจารณาญัตติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๐ ตามบันทึกข้อความ ที่ ๗๒๖๐๕/๘๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สำหรับโครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยท่าช้าง บ้านเหล่ากกเค็ง ม.๙ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรของพี่น้องประชาชน รายละเอียดดังนี้  
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยท่าช้าง บ้านเหล่ากกเค็ง ม.9 พื้นที่ผิวจราจร กว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานสะพานกรมทางหลวงชนบท ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี 2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑ ) เป็นจำนวนเงิน 1,380,000 บาท

**นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ** (ประธานสภาเทศบาล) สำหรับโครงการนี้ทางเทศบาลโดยท่านนายกและคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ออกประชาคมหมู่บ้านและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน แต่ดูรายละเอียดที่นำเข้ามาที่ประชุม ยอดงบประมาณทำไมถึงลดลงจากเดิมที่เคยประมาณการไว้ ครับ

**นายธนชัย ธนสีลังกูร** (หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) ขออนุญาตครับ สำหรับงบประมาณที่ลดลง เนื่องจากนายช่างเดิมได้คิดค่านั่งรางไว้ ประมาณสองแสนกว่าบาทครับ แต่ในครั้งนี้นผมปรับลดค่านั่งรางลงครับ

**นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ** (ประธานสภาเทศบาล) ครับเข้าใจกันแล้วนะครับทุกท่าน ว่าทำไมยอดงบประมาณถึงลดลง เนื่องจากลดค่านั่งรางลง มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ

**นายอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย** (สมาชิกสภา เขต ๒) เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และคณะผู้บริหาร สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานของหมู่ ๙ ไปบ้านโนนหินลาด ผมก็ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมร่วมกับคณะผู้บริหารด้วยครับ เพราะว่ามีคำถามมากในการสัญจร ผมเห็นด้วยกับโครงการที่ท่านนายกเสนอเข้ามา ซึ่งเป็นโครงการความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชน

**นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ** (ประธานสภาเทศบาล) ครับ ชัดเจนครับ ท่านสมาชิกทุกท่านดูรายละเอียดแล้วนั้น มีท่านสมาชิกท่านใดจะ  
จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
- ไม่มี-  
ท่านสมาชิกได้พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติตามที่ท่านผู้บริหารเสนอโครงการก่อสร้าง  
สะพานข้ามลำห้วยท่าช้าง บ้านเหล่ากอกเค็ง ม.9 เพื่อจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๐ ขอความกรุณายกมือขึ้นครับ

**นายปรีชา ปาสาวัน** (เลขานุการสภา) องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล มีทั้งหมด ๑๐ เสียง  
เห็นชอบ ๙ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง  
ไม่มาเข้าร่วมประชุม ๑ ท่าน

**๕.๓ เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อโอนงบประมาณเพิ่มเติมและตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ**

**นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ** (ประธานสภาเทศบาล) ลำดับต่อไป การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
เพื่อโอนงบประมาณเพิ่มเติมและตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ ตามบันทึก  
ข้อความที่ อด ๗๒๖๐๕/๗๙ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๖๐  
ก่อนเข้าสู่การพิจารณา ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบและข้อ  
กฎหมาย ให้ท่านสมาชิกสภาทราบ ขอเชิญครับ

**นายปรีชา ปาสาวัน** (เลขานุการสภา) เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลแชแล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะ  
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  
๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ  
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ  
อนุมัติของสภาท้องถิ่น

**นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ** (ประธานสภาเทศบาล) ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงเพื่อพิจารณาโอนงบประมาณจัดตั้งรายการใหม่  
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมหินลูกรังถนนโบราณเส้นไปทางหนองหมู หมู่ ๑๐ ขอเชิญ  
ครับ

**นายเดชา ปัตถาวโร** (รองนายกเทศมนตรี) เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขอเสนอเรื่องญัตติ  
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย(ตั้งรายการใหม่)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
(กองช่าง)

เทศบาลตำบลแชแล มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาาระบบการคมนาคมขนส่งทางบกของเทศบาลตำบลแชแล ให้มีความปลอดภัย ให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการจัดให้มีบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลแชแล ให้ทั่วถึง

### **หลักการ**

เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลแชแลโอนงบประมาณรายจ่าย(ตั้งเป็นรายการใหม่)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อโอนงบประมาณเพิ่มจำนวน ๑ รายการละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ อด ๗๒๖๐๕/๗๙ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมหินลูกรังถนนโบราณเส้นทางหนองหมู หมู่ ๑๐ จำนวนเงิน ๙๖,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

### **เหตุผล**

เทศบาลตำบลแชแล ดำเนินการอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๖) และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๕๐ คือ อำนาจหน้าที่ที่บังคับ ที่เทศบาลจะต้องดำเนินการ (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทาง และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ และมาตรา ๕๑ (๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโอนงบบุคลากรเพิ่ม ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแชแลในการให้บริการสาธารณะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ และดำเนินการตามภารกิจต่อไป ขอเชิญท่านหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

**นายอานุกาพ พันธุ์พินิจ** (ประธานสภาเทศบาล) ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เพื่อเสนอรายละเอียดพิจารณาโครงการที่ขออนุมัติโอนงบบุคลากร เพื่อเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติขอโอนงบบุคลากรรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ขอเชิญครับ

### **๑.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมหินลูกรังถนนโบราณเส้นทางหนองหมู หมู่ ๑๐**

**นายธนชัย ธนสีรังกู** (หน.แบบแผนและก่อสร้าง) กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารและข้าราชการทุกท่าน ซึ่งกองช่างมีความประสงค์จะขอโอนงบบุคลากรรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อโอนงบบุคลากรเพิ่ม โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมหินลูกรังถนนโบราณเส้นทางหนองหมู หมู่ ๑๐ ตามบันทึก อด ๗๒๓๐๕/๗๙ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรของพี่น้องประชาชน เนื่องจากถนนโบราณเส้นทางนี้ประชาชนใช้สัญจรมากแต่ขาดการปรับปรุง ทำให้การสัญจรลำบาก ไม่ว่าจะเป็นการขนถ่ายการเกษตร รวมถึงการใช้สัญจรของประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป จึงขอ

อนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ต่อสภา เพื่ออนุมัติงบประมาณ  
รายละเอียดดังนี้

**รายการโอนงบประมาณ**

**๑.โอนเพิ่ม(ตั้งรายการใหม่)** ปรับปรุง/ซ่อมแซมหินลูกรังถนนโบราณเส้นทางหนอง  
หมู หมู่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ความยาวรวม ๗๒๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย  
กว่า ๒,๑๖๐ ตร.ม. และหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม (ตามแบบที่เทศบาลตำบลแช  
แลกำหนด) เป็นจำนวนเงิน ๙๖,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
รายละเอียดปรากฏตาม ปร.๔ ปร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี  
๒๕๖๐-๒๕๖๕ หน้า ๗๐ ข้อ ๑๐๙

-โอนลด จากเงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ ๒,๓๗๗,๒๐๐ บาท งบประมาณ  
คงเหลือ ๑,๕๔๒,๔๐๐ บาท ขอโอนลด ๙๖,๕๐๐ บาท (ปรากฏตามเทศบัญญัติ ปี  
๒๕๖๐ หน้า ๓๙)

**นายอานุกาพ พันธุ์พินิจ** (ประธานสภาเทศบาล) ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็น เพื่อพิจารณาให้  
ครบทุกประเด็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เชิญอภิปรายครับ  
-ไม่มี-

ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย และท่านสมาชิกได้พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติ ตามที่คณะ  
ผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย(ตั้งเป็นรายการใหม่) ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมหินลูกรังถนนโบราณเส้นทางหนอง  
หมู หมู่ ๑๐ ขอความกรุณายกมือขึ้นครับ

<b>นายปรีชา ปาสาวัน</b> (เลขานุการสภา)	องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล	มีทั้งหมด	๑๐	เสียง
	เห็นชอบ	๙		เสียง
	ไม่เห็นชอบ -			เสียง
	งดออกเสียง	๑		เสียง
	ไม่มาเข้าร่วมประชุม	๑		ท่าน

**มติที่ประชุม** มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมหินลูกรังถนนโบราณเส้นทางหนองหมู หมู่ ๑๐  
อนุมัติ ๙ เสียง

**๕.๔ เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่(สำนักปลัด)**

**นายอานุกาพ พันธุ์พินิจ** (ประธานสภาเทศบาล) ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงเพื่อเสนอพิจารณาโครงการที่ขอโอนงบประมาณตั้ง  
เป็นรายการใหม่ เสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอเชิญครับ

นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติ (นายกเทศมนตรี) เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อตั้งเป็น รายการใหม่

เทศบาลตำบลแชแล มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมีความ จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและการบริหารบ้านเมืองที่ดี ให้ได้รับประโยชน์ในการจัดให้ มีบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลแชแล

### หลักการ

เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลแชแลโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดดังนี้  
โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแชแลหลังใหม่ หลังที่ ๒

๑. โครงการจัดซื้อจัดจ้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๒. กล้องวงจรปิด Full HD จำนวน ๘ จุด
๓. แก้อื้อสำนักงาน จำนวน ๗ ตัว
๔. ตู้เก็บของ จำนวน ๑ หลัง

### เหตุผล

เนื่องจากอาคารสำนักงาน และอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแชแล ซึ่งเป็นมีเอกสาร และบุคลากรเพิ่มขึ้นรวมถึงการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อดำเนินการตามภารกิจต่อไป ขอเชิญท่านหัวหน้าฝ่าย อำนวยการ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในการโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ ต่อไปขอเชิญหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เพื่อเสนอพิจารณาโครงการที่ขอโอนงบประมาณ (ประธานสภาเทศบาล) ตั้งเป็นรายการใหม่ เสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ขอเชิญครับ

นางสุดารัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านคะ (หน.ฝ่ายอำนวยการ) ซึ่งทางสำนักปลัด มีเรื่องที่จะนำเรียนขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลแชแล ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามบันทึกข้อความ ที่ ๗๒๖๐๑/๑๒๑ ลงวันที่๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังนี้  
รายการโอนงบประมาณ จำนวน ๔ รายการ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ สืบเนื่องมาจาก ช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนรัชกาล เพื่อความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เทศบาลตำบลแชแล จึงมีความประสงค์ในการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และรวมถึงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการรักษาดูแล อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแชแล จึงขอนำเรียนมายังสภาเทศบาลตำบลแชแล เพื่อ พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่ต่อไปคะ

## รายการโอนงบประมาณ

**๑.โอนเพิ่ม (ตั้งใหม่)** ชุ่มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กรอบไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒๓๐\*๓๔๐ cm ป้ายทรงพระเจริญ ขนาด ๒๓๐ cm ฐานไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๔๐\*๓๕๐ cm ตราสัญลักษณ์ ขนาด ๑.๐๐ cm ครุฑ ขนาด ๐.๐๕ cm พานพุ่มเงิน,ทอง ขนาด ๑๒๐ cm ขนาดรูป ขนาด ๑๒๐\*๒๔๐ cm เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ หน้า ๙๖ ข้อ ๒ **ขออนุมัติโอนเพิ่ม ๙๙,๐๐๐ บาท**

**๒.โอนเพิ่ม (ตั้งใหม่)** กล้องวงจรปิด Full HD กล้องวงจรปิด Full HD ชุด ๘ CH. พร้อมบริการติดตั้ง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ หน้า ๙๖ ข้อ ๒ **ขออนุมัติโอนเพิ่ม ๖๕,๐๐๐ บาท**

- **โอนลด** จากเงินเดือนพนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๘๕๗,๔๒๐ บาท คงเหลือ ๑,๓๘๖,๒๒๐ บาท **ขอโอนลด ๑๖๔,๐๐๐ บาท**

**๓.โอนเพิ่ม (ตั้งใหม่)** แก้วสำนักงาน จำนวน ๗ ตัวๆละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท บุด้วยฟองน้ำแล้วหุ้มด้วยหนัง ช่วยให้การปรับขึ้น-ลง แกนกลางมีความแข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้ดี มีความแข็งแรง ทนทาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ หน้า ๙๖ ข้อ ๒ **ขออนุมัติโอนเพิ่ม ๒๑,๐๐๐ บาท**

**๔.โอนเพิ่ม (ตั้งใหม่)** ตู้เก็บของ ขนาด ๑๒๐ CM. จำนวน ๑ หลัง ราคา ๓,๕๐๐ บาท และขนาด ๘๐ CM. จำนวน ๑ หลัง ราคา ๒,๐๐๐ บาท ใช้เก็บวัสดุเครื่องครัว แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ หน้า ๙๖ ข้อ ๒ **ขออนุมัติโอนเพิ่ม ๕,๕๐๐ บาท**

- **โอนลด** จากเงินเดือนพนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒,๓๗๗,๒๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๕๔๕,๙๐๐ บาท **ขอโอนลด ๒๖,๕๐๐ บาท**

ดังนั้น สำนักปลัด จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในรายการดังกล่าวไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพ เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลตำบลแชแลโปรดพิจารณาต่อไป

**นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ** ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ  
(ประธานสภาเทศบาล) -ไม่มี-

ท่านสมาชิกได้พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอ  
ขออนุมัติ โครงการ และได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้น ขอความกรุณายกมือขึ้นครับ

**นายปรีชา ปาสาวัน** องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล มีทั้งหมด ๑๐ เสียง  
(เลขานุการสภา) เห็นชอบ ๙ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง  
ไม่มาเข้าร่วมประชุม ๑ ท่าน

**มติที่ประชุม** มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
อนุมัติ ๙ เสียง

**ระเบียบวาระที่ ๖** เรื่องอื่น ๆ  
-ไม่มี-

ในโอกาสนี้ กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เพียงเท่านี้  
ขอขอบคุณครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวธนิชภรณ์ สุวรรณโคตร)  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายปรีชา ปาสาวัน)  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแชแล

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายสุระเดช แก้วกำ)  
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายจตุรงค์ ชำนาญสาร)  
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางเพ็ญศรี ชายสีดา)  
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม  
(นายอานุภาพ พันธุ์พินิจ)  
ประธานสภาเทศบาลตำบลแซแล



ในโอกาสนี้ กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณ

ครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ธนัษกรณ สุวรรณโคตร ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวธนัษกรณ สุวรรณโคตร)

(ลงชื่อ) ปรีชา ปาสาวัน ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายปรีชา ปาสาวัน)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแชแล

(ลงชื่อ) สุระเดช แก้วกำ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายสุระเดช แก้วกำ)  
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) จตุรงค์ ชำนาญสาร ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายจตุรงค์ ชำนาญสาร)  
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) เพ็ญศรี ชายสีดา ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางเพ็ญศรี ชายสีดา)  
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) อานูภาพ พันธุ์พินิจ ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม  
(นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ)  
ประธานสภาเทศบาลตำบลแชแล

